

TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ...

(Tiếp theo trang 1)

các đồng chí ủy viên Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy; chủ nhiệm, phó chủ nhiệm UBKT các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Tập trung kiểm tra, giám sát những lĩnh vực nhạy cảm, kịp thời ngăn ngừa vi phạm

Năm 2022, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp triển khai, tổ chức thực hiện với nhiều đổi mới, quyết liệt, toàn diện hơn. Số cuộc kiểm tra, giám sát và số tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát tăng so với năm 2021. Các cấp ủy trong tỉnh đã thực hiện 963/831 cuộc kiểm tra (đạt 115,9% so với kế hoạch); 649/662 cuộc giám sát (đạt 98% so với kế hoạch). UBKT các cấp đã thực hiện 771/692 cuộc kiểm tra (đạt 111,4% so với kế hoạch); 475/473 cuộc giám sát (đạt 100,4% so với kế hoạch). Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác quản lý, sử dụng đất đai, thực hiện chính sách xã hội;

công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc phức tạp, nghiêm trọng, dư luận xã hội quan tâm. Kịp thời xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm bảo đảm đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, quy trình, thủ tục và thẩm quyền. Trong năm 2022 đã thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với 2 tổ chức đảng, 314 đảng viên vi phạm. Qua đó góp phần ổn định tình hình, củng cố và tăng cường niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Công tác phối hợp giữa UBKT các cấp với các cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng cơ bản bảo đảm chặt chẽ, kịp thời, thường xuyên, phù hợp với điều kiện thực tế và chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan. Công tác xem xét, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được thực hiện kịp thời. Công tác bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cho đội ngũ cán bộ kiểm tra đảng các cấp được chú trọng, thực hiện thường xuyên.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh

giá cao kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đạt được năm 2022; đồng thời chỉ ra một số điểm còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, đồng chí đề nghị tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tốt công tác kiểm tra, giám sát, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm qua đó kịp thời ngăn ngừa vi phạm, khuyết điểm góp phần nâng cao đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Đảng, hệ thống chính quyền, nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ của năm 2023. Đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; xây dựng và triển khai thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát; tổ chức thực hiện đồng bộ, bài bản đúng kế hoạch, đúng thời gian, bố trí đầy đủ nguồn lực và nhân lực để tiến hành công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm chất lượng cao hơn năm trước. Cấp ủy cùng lãnh đạo chính quyền các cấp chủ động làm tốt công tác thanh tra (thanh tra chuyên đề, thanh tra công vụ, thanh tra thường xuyên); qua đó góp phần phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm, sai phạm và khắc phục xử lý, kịp thời nếu xảy ra vi phạm, sai phạm. Đặc

biệt, làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động nắm bắt thông tin qua nhiều kênh khác nhau như qua đơn thư, qua phản ánh của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đề nghị đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra thường xuyên trao đổi, nghiên cứu, nắm bắt đầy đủ các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thường xuyên tu dưỡng đạo đức tác phong người làm công tác kiểm tra. Phát huy tốt vai trò giám sát của Đảng, góp phần xây dựng tổ chức đảng, chính quyền các cấp ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tập trung tổ chức cho nhân dân vui xuân đón tết an toàn, vui tươi, lành mạnh

Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão 2023, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh nghiêm túc quán triệt, tổ chức triển khai đầy đủ, chặt chẽ các nội dung Chỉ thị số 19-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức tết Quý Mão năm 2023 theo đúng thẩm quyền, chức năng, phạm vi lĩnh vực, địa

bàn để tổ chức cho nhân dân vui xuân đón tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế phấn khởi ngay từ đầu năm để phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2023. Đồng chí nhấn mạnh, sau 2 năm ảnh hưởng của dịch bệnh, nhu cầu vui xuân đón tết của nhân dân năm nay rất lớn, vì vậy trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành càng cao hơn. Đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành liên quan theo thẩm quyền, chức năng phải huy tối đa trách nhiệm, chủ động vào cuộc; sớm xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, bài bản, dự tính hết các khả năng có thể xảy ra, sẵn sàng cho mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ; phân công lực lượng rõ ràng, chặt chẽ. Tiếp tục đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền, thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng pháo và các vật liệu nổ. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, huy động và vận động các nguồn lực để chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân bảo đảm mọi nhà, mọi người đều có điều kiện vui xuân đón tết. Quán triệt cần bộ, đảng viên vui xuân đón tết bảo đảm an toàn, tiết kiệm, sau tết cần khẩn trương bắt tay ngay vào công việc. Khuyến khích cấp ủy các cấp, các ngành tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng phục vụ nhân dân trong dịp tết.

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022) và 33 năm ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2022), sáng ngày 22/12, các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo

HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến chúc mừng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh tại Bộ CHQS tỉnh. Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã tặng hoa và gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2022, với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh, sự đóng góp tích cực của

LLVT tỉnh, Thái Bình tiếp tục đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội; trong thành tích chung đó, có sự đóng góp quan trọng, tích cực của LLVT Thái Bình nói chung, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh nói riêng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những đóng góp của LLVT tỉnh trong những năm qua. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh tiếp tục nỗ lực phấn đấu, Bí thư Tỉnh ủy đề năm 2023 cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh tiếp tục giành được nhiều thắng lợi; nhất là nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; tham mưu cho tỉnh

lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc; làm tốt công tác quản lý, huấn luyện trực sẵn sàng chiến đấu, các nhiệm vụ bảo đảm hậu cần kỹ thuật và làm tốt công tác giáo dục quốc phòng. Bên cạnh đó, luôn luôn sẵn sàng trong mọi tình huống, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, bộ đội biên phòng tỉnh thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường tốt thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng phát triển bền vững. Tiếp tục quan tâm chăm lo xây dựng LLVT tỉnh ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thay mặt cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh, Đại tá Phạm Đức Kiên, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh ghi lời cảm ơn tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân trong tỉnh đã thường xuyên quan tâm, chia sẻ, động viên và tạo mọi điều kiện để cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. LLVT toàn tỉnh hứa sẽ quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, xứng đáng là chủ lực tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh.

ĐỔI MỚI MẠNH MẼ...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương trao kỷ niệm chương cho các đồng chí có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp dân vận của Đảng.

khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện nghiêm túc. Hoạt động tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân từng bước đi vào nền nếp. Hệ thống dân vận các cấp đã phát huy vai trò chủ động, tích cực trong tham mưu, đề xuất, triển khai các nội dung chương trình công tác năm bảo đảm chất lượng, hiệu quả. MTTQ, các

đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường tổ chức các hoạt động thu hút đoàn viên, hội viên, phát huy tốt vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước; tích cực triển khai công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí: Bùi Tuấn Quang, Phó

Trưởng ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương kết quả công tác dân vận của tỉnh năm 2022 đã đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh. Bên cạnh kết quả đạt được, các đồng chí cũng chỉ ra một số điểm còn tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục trong thời gian tới. Về nhiệm vụ trọng tâm năm

2023, các đồng chí đề nghị cấp ủy và hệ thống dân vận các cấp tiếp tục quán triệt đầy đủ các quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác dân vận; xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động cụ thể sát với tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị. Đổi mới mạnh mẽ công tác dân vận trong tình hình mới theo hướng nâng cao năng lực dự báo, tầm nhìn chiến lược phù hợp với tình hình mới và tăng cường phối hợp làm tốt công tác dân vận giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị. Công tác dân vận cần hướng mạnh hơn về cơ sở, bám dân và nắm chắc địa bàn, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những đề xuất, kiến nghị chính đáng của các tầng lớp nhân dân, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết, chăm lo thiết thực cho đời sống nhân dân. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của tỉnh đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn xã hội, tạo cơ sở triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị. Tiếp tục thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở. Nâng cao chất lượng công tác dân vận chính quyền, nhất

là trong các cách thủ tục hành chính và đạo đức công vụ. Duy trì thực hiện tốt việc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực hơn nữa. Chú trọng nâng cao chất lượng giám sát và phản biện xã hội. Tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy ban dân vận các cấp và khối dân vận cơ sở; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ có uy tín, bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Năm 2022, tỉnh Thái Bình có 40 đồng chí được Ban Dân vận Trung ương tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp dân vận". Tại hội nghị, đồng chí Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương đã trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp dân vận" cho 8 đồng chí là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các sở, ngành, đơn vị của tỉnh. Nhân dịp này, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã khen thưởng 24 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận và phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2022.

DOANH THU QUỸ ĐẦU TƯ...

(Tiếp theo trang 1)

và Quỹ Phát triển đất tỉnh đánh giá cao thành viên của hai quỹ đã chủ động khắc phục khó khăn để thực hiện tốt các nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra cũng như những chỉ đạo của UBND tỉnh, đặc biệt là đã tập trung ứng vốn kịp thời cho công tác giải phóng mặt bằng các dự án, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch HDQL Quý Đầu tư phát triển tỉnh và Quỹ Phát triển đất tỉnh yêu cầu trong năm 2023, hai quỹ tiếp tục bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh và HDQL Quý; linh hoạt trong điều hành và tổ

chức thực hiện để kịp thời phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Về hoạt động ủy thác, đồng chí yêu cầu Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh tiếp tục đón đốc thủ hồi vốn ứng đối với dự án ứng vốn đã đến hạn hoàn trả; đồng thời, yêu cầu cơ quan điều hành Quỹ căn cứ vào khả năng nguồn vốn và nhu cầu ứng vốn của các đơn vị để tổng hợp, báo cáo trình HDQL Quý xem xét cụ thể từng dự án, trong đó ưu tiên theo trung các dự án trọng điểm theo chỉ đạo của UBND tỉnh, HDQL Quý và các dự án tạo quỹ đất để bán đấu giá tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương.

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ THÀNH PHỐ VƯỢT 20,5% CHỈ TIÊU HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN NĂM 2022

Sáng ngày 22/12, Hội Chữ thập đỏ thành phố Thái Bình tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào chữ thập đỏ năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Năm 2022, Hội Chữ thập đỏ thành phố đã triển khai thực hiện tốt các phong trào, hoạt động nhân đạo nhằm giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Trong công tác cứu trợ xã hội, Hội đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 2.689 lượt người nghèo, nạn nhân chất độc da cam với tổng trị giá gần 825 triệu đồng nhân

dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần; trợ giúp thường xuyên 91 địa chỉ nhân đạo mỗi tháng 10kg gạo; hỗ trợ xây dựng 4 ngôi nhà tình thương cho người nghèo trên địa bàn thành phố... Bên cạnh đó, Hội cũng thực hiện tốt các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phòng ngừa, ứng phó với thiên tai; tổ chức thành công 3 đợt hiến máu tình nguyện với 470 đơn vị máu được thu nhận, vượt 20,5% chỉ tiêu tình nguyện. Tổng giá trị các hoạt động nhân đạo trong năm 2022 của Hội Chữ thập đỏ thành phố đạt hơn 2,4 tỷ đồng. Năm 2023, Hội Chữ thập đỏ

thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tích cực vận động các tổ chức, nhà hảo tâm hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn; phấn đấu tặng hơn 3.000 suất quà cho người nghèo, nạn nhân chất độc da cam trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão; trợ giúp thường xuyên hơn 100 địa chỉ nhân đạo; vượt từ 20 - 40% chỉ tiêu hiến máu tình nguyện. Nhân dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tặng giấy khen cho 17 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào chữ thập đỏ năm 2022.

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2023

Sáng ngày 22/12, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của toàn ngành theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo các bộ, ngành trung ương. Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị. Năm 2022, Bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội thông qua 4 luật sửa đổi; trình Chính phủ ban hành 3 nghị định. SEA Games 31 được tổ chức thành công trên nhiều phương diện, nâng cao hình ảnh, vị thế của Việt Nam trong khu vực và quốc tế. Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX được tổ chức để lại nhiều dấu ấn về chuyên môn. Du lịch chính thức mở cửa lại hoàn toàn từ ngày 15/3/2022 và phục hồi nhanh, khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 3,5 triệu lượt, khách nội địa ước đạt 101 triệu lượt. Công tác xây dựng môi trường văn hóa cơ sở được chú trọng, các sự kiện văn hóa, thể thao, nghệ thuật được tổ chức đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của nhân dân. Công tác truyền thông văn hóa có những chuyển biến tích cực.

khai chương trình quốc gia phát triển văn hóa giai đoạn 2022 - 2030, chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030, chương trình quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025, chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030... Về thể thao, triển khai chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; xây dựng đề án phát triển các môn thể thao trong điểm; tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại". Về du lịch, phấn đấu đón 110 triệu lượt khách du lịch, trong đó khoảng 8 triệu lượt khách quốc tế, 102 triệu lượt khách du lịch nội địa; tập trung làm mới các dòng sản phẩm du lịch chủ đạo như du lịch biển, đảo, du lịch văn hóa, du lịch sinh thái, du lịch đô thị... Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần tiếp tục tăng cường phối hợp với các bộ, ngành để phát huy sức mạnh tổng hợp nhằm triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó, sớm triển khai số hóa các di sản văn hóa, đặc biệt đối với các bảo vật quốc gia; chuẩn bị các điều kiện để đầu tư dựng những công trình văn hóa lớn, mang tầm vóc của dân tộc có một nền văn hiến rực rỡ. Bên cạnh đó, cần quan tâm đến đời sống các văn nghệ sĩ, những người hoạt động trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, văn hóa; triển khai chính sách để phát triển du lịch một cách toàn diện, góp phần phục hồi và phát triển du lịch sau thời gian ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Năm 2023, về công tác văn hóa, gia đình, toàn ngành tiếp tục chú trọng bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị di sản, văn hóa dân tộc, các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của các vùng, miền; ưu tiên đầu tư xây dựng, nâng cấp và cải tạo hệ thống thiết chế văn hóa đi đôi với nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa, nghệ thuật; tổ chức tốt các sự kiện, hoạt động chuyên nghiệp; triển

thực tốt công tác văn hóa, gia đình, toàn ngành tiếp tục chú trọng bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị di sản, văn hóa dân tộc, các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của các vùng, miền; ưu tiên đầu tư xây dựng, nâng cấp và cải tạo hệ thống thiết chế văn hóa đi đôi với nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa, nghệ thuật; tổ chức tốt các sự kiện, hoạt động chuyên nghiệp; triển

Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Đường dây nóng: 1800 9402 - 027.3831.398

Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 22/12. Thế giới: Hơn 659,8 triệu người đã mắc Covid-19. Việt Nam: Ghi nhận 213 ca mắc Covid-19 mới. Thái Bình: 9 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế.

HDBank. Cam kết lợi ích cao nhất. BỔ CẢO. V/v thành lập mới. HDBank TIỀN HẢI. Tên gọi: NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHI NHÁNH THÁI BÌNH - PHÒNG GIAO DỊCH TIỀN HẢI.